

แนะใช้คุณธรรมประกันคุณภาพสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ย. 2558

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ ว่าที่ประชุมมีการศึกษารูปแบบการจัดโรงเรียนคุณธรรม "บางมูลนากโมเดล" ซึ่ง ศ.นพ.เกษม อธิบายถึงรูปแบบของการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมดังกล่าวว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งการส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างระเบียบวินัย การทำความดี ความกตัญญูกตเวทิต์ พัฒนาจริยธรรม ส่งเสริมจิตอาสา และพัฒนาโรงเรียนสีขาว ซึ่งจากการทดลองตั้งแต่ปี 2553 พบว่านักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ไซชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตอาสา และจิตสำนึกสาธารณะ ที่สำคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กก็ดีขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวได้มีการขยายการทดลองไปในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 200 โรงเรียน และผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นวาระรูปแบบดังกล่าวสามารถใช้เป็นต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนได้แล้ว ขณะเดียวกันจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยจะใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินใดด้วย ซึ่งต่อไปโรงเรียนใดที่นำรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมดังกล่าวไปใช้ก็จะได้รับการประกันคุณภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรมไปโดยปริยาย

"ขณะนี้โรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการถึง 367 โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ขณะเดียวกันยังมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เขารวมด้วย" รรมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้านนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการทดลองในวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี แล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เตรียมจะขยายผลไปใน 4 ภูมิภาคและจะขยายผลให้ครบทุกวิทยาลัยทั่วประเทศภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่งนับจากนี้